

## NỘI DUNG QUÁN TRIỆT

### Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập

#### 1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy định 97 và ban hành quy định thay thế (Quy định số 125-QĐ/TW)

Quy định 97 được ban hành từ năm 2004 và đã triển khai thực hiện được gần 20 năm, đến nay có những nội dung chưa đồng bộ với các chủ trương, quy định của Đảng liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp; vì vậy, việc ban hành quy định mới thay thế là rất cần thiết. Quy định 125-QĐ/TW đã cập nhật một số nội dung mới, phù hợp với những quy định của Đảng hiện hành để giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

#### 2. Về tên quy định mới: Quy định số 125-QĐ/TW

Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

#### 3. Về phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy định này chỉ áp dụng đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức cá nhân có liên quan. Quy định số 125-QĐ/TW phân định rõ giữa chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hiện nay, một số mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (trường học, bệnh viện) đang thực hiện theo Quy định số 163-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở

trong trường học, bệnh viên ngoài công lập”; một số tổ chức cơ sở đảng ngoài công lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp và quy định<sup>1</sup> về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp.

#### **4. Về nhiệm vụ**

Quy định số 125-QĐ/TW cụ thể 06 nhiệm vụ (từ Điều 3 đến Điều 8). Trong từng nhiệm vụ đã được cập nhật những chủ trương, nghị quyết, quy định mới của Đảng để phù hợp hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, cụ thể: về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; về lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; về lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng. Trong đó, tại Điều 8. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên đã nhấn mạnh 02 nội dung:

+ Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; nơi có hội đồng quản lý (hội đồng trường); bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị. Việc quy định nội dung này là cụ thể hóa Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng<sup>2</sup> và Nghị quyết số 19-NQ/TW (25/10/2027) của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị sự nghiệp công lập có từ 200 đảng viên trở lên được bố trí cán bộ chuyên trách theo đúng quy định của Ban Bí thư về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Trong Quy định yêu cầu rõ: Số lượng cụ thể do cấp ủy và lãnh đạo đơn vị quyết định.

#### **5. Về mối quan hệ công tác**

Nhằm bao quát toàn diện và xác định rõ các mối quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết<sup>3</sup>, quy định<sup>4</sup> của Đảng và thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, Quy định số 125-QĐ/TW đã quy định, chỉ rõ các mối quan hệ công tác, như: (1) Đối với tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung

<sup>1</sup> Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

<sup>2</sup> Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

<sup>3</sup> Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 tại của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

<sup>4</sup> Quy định số 34-QĐ/TW, ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

ương, các quận, huyện, thị, thành ủy và tương đương thuộc tỉnh, thành ủy; (2) Đối với ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành phố; UBND cấp huyện và tương đương; (3) Đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp; (4) Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch hội đồng quản lý (hội đồng trường); (5) Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương.

Tóm lại, Quy định 125-QĐ/TW được ban hành đã quy định khá rõ ràng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tháo gỡ được cơ bản những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động của các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.